



VAI TRÒ CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỔ BIẾN TRI THỨC



PGS.TS NGUYỄN TẤT VIÊN
Nguyên Ủy viên Thường trực
Ban Cải cách Tư pháp Trung ương



VAI TRÒ CỦA TẠP CHÍ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tạp chí, theo cách hiểu truyền thống là cơ quan nghiên cứu lý luận, học thuật, khoa học và một cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ khoa học về mặt lĩnh vực thuộc phạm vi ngành, địa phương. Các tạp chí khoa học được xem là đại diện tiêu biểu cho nền khoa học của mỗi quốc gia. Đó là nơi để kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

Ở Việt Nam, với sự phát triển nhanh của các ngành khoa học, tạp chí khoa học ngày càng phong phú về số lượng, nâng cao về chất lượng, phần lớn trên nhiều lĩnh vực. Luật Báo chí coi tạp chí khoa học là sản phẩm báo chí xuất bản định kỳ để công bố kết quả nghiên cứu khoa học, thông tin về hoạt động khoa học chuyên ngành [Khoản 16, điều 3 Luật Báo chí 2016]. Thực tế cho thấy tạp chí khoa học là một diễn đàn rất ổn định để công bố, giới thiệu, thảo luận về các kết quả nghiên cứu có tính phát hiện, đáng tài các nội dung học thuật thuộc một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc liên ngành. Đây là một

trong những kênh truyền thông khoa học quan trọng nhất trong hoạt động khoa học và công nghệ, nơi thể hiện sản phẩm cuối cùng của các công trình nghiên cứu và cũng là bề để các công trình khoa học được công bố.

Cần chú vào đặc trưng phân ảnh thông tin, người ta thường chia tạp chí thành hai loại là tạp chí thông tin ngôn luận và tạp chí chuyên ngành. Theo đó, tạp chí thông tin ngôn luận có nội dung phản ánh trên diện rộng những vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với đối tượng bạn đọc là số đông thành viên trong xã

hội có nhu cầu tiếp cận và tìm hiểu thông tin. Còn tạp chí chuyên ngành có chức năng nghiên cứu chuyên sâu về lý luận, nghiệp vụ thuộc phạm vi hoạt động và chức năng nghiệp vụ của ngành. Tạp chí chuyên sâu thì đối tượng bạn đọc càng hẹp. Ở một góc nhìn khác, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhiều ý kiến phân chia tạp chí thành tạp chí nghiên cứu mang tính hàn lâm, tạp chí phổ biến kiến thức và tạp chí khoa học ứng dụng. Bên cạnh đó, tuy theo từng lĩnh vực, ý kiến khác lại chia tạp chí thành tạp chí khối các ngành khoa học kỹ thuật và tạp chí khối các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Dĩ nhiên những cách phân chia như trên chỉ là tương đối.

Ở Việt Nam các tạp chí hầu hết được xuất bản bởi cơ quan chủ quản tạp chí hoặc các tổ chức nghiên cứu khoa học. Với chất lượng tạp chí ngày càng được nâng cao, hiện nay có nhiều tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước đưa vào danh sách xem xét, tín nhiệm cho các bài báo được công bố (Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023).

Riêng các tạp chí khoa học xã hội và nhân văn, thực hết là tạp chí trong lĩnh vực lý luận chính trị đã có nhiều bài viết phân tích sâu sắc luận cứ khoa học và thực tiễn trong quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các ý kiến trao đổi, thảo luận mang tính phân biệt, góp ý, các kiến nghị có giá trị hiến kế cho hoạch định chính sách quốc gia là một kênh thông tin quan trọng để làm sáng tỏ các vấn đề lý luận chưa được rõ và những vấn đề thực tiễn đòi hỏi lý luận phải giải quyết. Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin, tạp chí đóng vai trò phản tích, tổng kết thực tiễn, định hướng tư tưởng cho độc giả, là cầu nối giữa khoa học với thực tiễn. Nhiều tạp chí đã đổi mới để theo kịp xu thế báo chí của khu vực và thế giới thông qua tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, tạo ra các sản phẩm báo chí chất lượng, đạt hiệu quả cao về thông tin lý luận, được đồng đạo dư luận trong và ngoài nước quan tâm.

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU MỚI

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra nhiệm vụ "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại". Sự mệnh của tạp chí khoa học là phải tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trước yêu cầu mới, cần tính đến việc xây dựng một kế hoạch dài hạn phát triển của các tạp chí khoa học, xác định các tác giả của tạp chí nghiên cứu và tạp chí thông tin ngôn luận, tạp chí khoa học ứng dụng để định hướng phát triển cho mỗi loại hình tạp chí. Trong đó, cần quan tâm nhiều đến loại hình tạp chí thông tin ngôn luận do đối tượng bạn đọc đông đảo, phạm vi phản ánh rộng hơn các tạp

chí chuyên ngành. Cùng với việc tăng cường chất lượng chính trị, chất lượng chuyên môn và chất lượng văn hoá, cần thúc đẩy vai trò phổ biến kiến thức của tạp chí trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.

Các tạp chí cần tập trung phát huy thế mạnh của mình, đầu tư theo chiều sâu để tạo ra những bài viết mang tính chuyên môn cao, những luận điểm khoa học có tính định hướng về thông tin và có giá trị khoa học cao. Cần gia tăng lượng thông tin về xây dựng và thực hiện chính sách, đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Tập trung phát hiện những vấn đề nóng, nhạy cảm, mới xuất hiện, các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế và gợi mở các giải pháp tháo gỡ ở tầm chính sách.

Một trong những nhiệm vụ rất khẩn trương là thực hiện chuyển đổi số trong các tạp chí để góp phần nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu bạn đọc. Chuyển đổi số trong các tạp chí khoa học cần hướng đến việc tăng cường xuất bản tạp chí trực tuyến. Bên cạnh đó, cần khắc phục và chấn chỉnh kỹ thi hiện tượng một số tạp chí điện tử có biểu hiện "báo hoá", có xu hướng xa rời nội dung của tạp chí khoa học, xa rời những đặc trưng truyền thống của tạp chí, xa rời tôn chỉ và mục đích. "Báo hoá" tạp chí có các biểu hiện như không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép, phản ánh vấn đề, nội dung không thuộc lĩnh vực tôn chỉ, mục đích; tỷ lệ thông tin phản ánh sự kiện, vụ việc sự vụ nhiều hơn, chênh lệch so với thông tin khoa học, lý luận, thông tin chuyên ngành... Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 61418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 ban hành Tiêu chí nhận diện "báo hoá" tạp chí, "báo hoá" trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hoá" mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá" báo chí nhằm chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển của báo chí nói chung, trong đó có tạp chí khoa học. Các chế tài cần đủ mạnh để xử lý nghiêm các hiện tượng tạp chí xa rời mục đích, lệch chuẩn. Thực tiễn đặt ra nhu cầu xây dựng các điều kiện cần và đủ để cho phép xuất bản các loại hình tạp chí khoa học đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, của quá trình hội nhập quốc tế.

Để có được các tạp chí khoa học chất lượng, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà báo đủ cả tâm, đức, tài để phục vụ cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Những người làm báo phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo, hành nghề chuyên nghiệp, cung cấp

thông tin chất lượng, tin cậy, thuyết phục để luôn giữ được niềm tin và sự tôn trọng của công chúng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng đội ngũ nhà báo viết về lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, hiểu biết rộng và sâu về khoa học và công nghệ. Các Toà soạn tạp chí vì vậy cần tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.

Trong số các tạp chí hiện nay, Tạp chí Việt Nam Hội nhập của Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý là tạp chí khoa học ứng dụng trong lĩnh vực chính sách, pháp luật và quản lý gắn với hội nhập và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ra đời được gần 7 năm, Tạp chí đã tập trung xuất bản các số chuyên đề khoa học có chất lượng tin, các nghiên cứu về chính sách, pháp luật và quản lý và kết quả thực thi trong thực tiễn trong quá trình hội nhập và phát triển. Các bài viết của nhiều nhà khoa học trình độ cao đã đi sâu phân tích lý luận và thực tiễn của việc hoạch định chính sách, pháp luật, những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời đưa ra lập luận sắc bén, khoa học phản bác những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cũng với những bài viết mang tính học thuật, Tạp chí Việt Nam Hội nhập còn luôn hướng tới nhiệm vụ phổ biến kiến thức pháp luật, chính sách tới người dân, doanh nghiệp và công đồng xã hội bằng các hình thức dễ hiểu và hiệu quả nhất. Tạp chí điện tử đã mở Chuyên mục Phổ biến kiến thức pháp luật và chuyển trạng diện tử "Pháp luật quản lý" được đồng đạo bạn đọc quan tâm, góp phần vào xây dựng ý thức và lối sống theo pháp luật của các thành viên trong xã hội trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Kết quả hoạt động của Tạp chí được xã hội ghi nhận, là minh chứng cho vai trò và sự cần thiết của các tạp chí làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức trong thời đại số.

Một mặt triết học phương Tây thời kỳ Phục hưng đã từng nói, một đất nước không thể đứng trên đống gạch của những loài nòi thiếu tu dưỡng lý luận. Tạp chí khoa học ứng dụng của các sản phẩm được đăng tải, chính là một trong các hình thức phản ánh mức độ cao và chiều sâu của tư duy lý luận, và điều đó giải thích lý do Tạp chí khoa học lại có sự mệnh quan trọng như vậy. ■

N. T. V

TẠP CHÍ KHOA HỌC ỨNG DỤNG: MỘT LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÔNG THỂ THIẾU TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ THỜI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I Hội phổ biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Khoa học phải đi sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Như vậy, nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi". Cũng tại Đại hội, Người nhấn mạnh công tác thông tin, truyền thông khoa học: "Các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đầy mạnh thì đưa sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ về vãng của các cô, các chú".

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, cùng với sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng vai trò quan trọng trong tăng kinh tế, giải quyết các thách thức trên môi trường của đời sống kinh tế, xã hội. Ngày nay, cùng với cách mạng khoa học và công nghệ, cách mạng thông tin, truyền thông, cách mạng công nghiệp 4.0, tạp chí khoa học và tạp chí thuộc cơ quan khoa học là một loại hình truyền thông không thể thiếu trong hoạt động báo chí.

Quá trình hình thành, phát triển các tạp chí thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (Liên hiệp Hội Việt Nam)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) thành lập năm 1983, là hệ thống tập hợp các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và ấn phẩm thông tin lớn hiện nay, có chức năng, nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, đại diện quyền lợi hợp pháp của các hội thành viên, giải quyết những vấn đề chung trong phát triển KH&CN Việt Nam.

Từ Nghị định 81/2002/NĐ-CP (Nay là Nghị định 08/2014/NĐ-CP) về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa học và công nghệ, được Chính phủ ban hành ngày 17/10/2002, Liên hiệp Hội Việt Nam được phép thành lập các trung tâm, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập. Cho đến nay, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thành lập và quản lý hàng trăm tổ chức KH&CN ngoài công lập theo mô hình này. Điểm quan trọng nhất của các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam là phát triển hướng KH&CN liên ngành, nghiên cứu, phát triển (RD), ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều tạp chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan báo chí khoa học ứng dụng.

Tạp chí KH&CN ứng dụng một trong những thể mạnh đặc biệt của Liên hiệp Hội Việt Nam. Nhiệm vụ của các tạp chí trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã được khẳng định từ các Đại hội VI, Đại hội VII và Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam, đó là: thực hiện truyền tải, phổ biến thông tin về khoa học và công nghệ, không ngừng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, các hoạt động tư vấn, phân biệt và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam...

Nhiều Viện Nghiên cứu khoa học thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam được thành lập khá sớm và có định hướng xây dựng và phát triển các tạp chí khoa học ứng dụng. Đến nay, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam có gần 20 Viện nghiên cứu có tạp chí, tập tiếp do Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương thành lập và quản lý Viện chủ quản. Trong đó có nhiều tạp chí đã trở thành những cơ quan báo chí khoa học có thương hiệu trong lòng bạn đọc và các nhà khoa học trong cả nước đánh giá cao. ■